

XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ

01. Tuấn Sơn - Thế Tuấn. Bệnh viện Quân y 103, Bệnh viện Bông Quốc gia và Báo Quân đội nhân dân thăm, tặng quà người có công với cách mạng tại Hưng Yên//Quân đội nhân dân. - 2019. - Ngày 25 tháng 8. - Tr.8,7

Nhân dịp kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9, sáng 24/8/2019, Bệnh viện Quân y 103, Bệnh viện Bông Quốc gia (Học viện Quân y) và Báo Quân đội nhân dân đã tổ chức đoàn công tác đi thăm, tặng quà; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn và mắc bệnh về tim mạch tại xã Đình Dù, huyện Văn Lâm. Đoàn công tác tổ chức khám bệnh, cấp thuốc cho hơn 500 đối tượng chính sách, trao tặng 60 phần quà (500.000 đồng/suất) cho các gia đình chính sách, lão thành cách mạng có hoàn cảnh khó khăn và tặng 3 vô tuyến cho các trường mầm non trên địa bàn.

ĐC.2

02. Bách Hợp. Hưng Yên: Khởi thông dòng vốn cho người nghèo//Đại biểu nhân dân. - 2019. - Ngày 28 tháng 8. - Tr.4

Với phương châm “ở đâu có người nghèo, ở đó có Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH)”, những năm qua, nguồn vốn từ Ngân hàng CSXH đã phủ rộng, trở thành “điểm tựa” vững chắc cho hàng nghìn hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh Hưng Yên khắc phục khó khăn, tạo sinh kế vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Với việc triển khai thực hiện bài bản, hiệu quả, thể hiện bằng chất lượng tín dụng được duy trì bảo đảm, người dân có ý thức trả nợ, lãi đúng hạn; nợ quá hạn chiếm tỷ lệ thấp so với các đơn vị trong toàn hệ thống. Tín dụng chính sách đã đóng góp không nhỏ vào công cuộc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo kịch bản đã đề ra và tạo sự chuyển biến trong thực hiện Chương trình mục tiêu giảm nghèo của địa phương. Thông qua nguồn vốn đó, đã xuất hiện nhiều mô hình giảm nghèo hay, cách làm hiệu quả, tạo ra nhiều việc làm cho lao động trên địa bàn, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh hiện chỉ còn dưới 3%.

ĐC.2

03. P.V. Xã Trung Trắc (huyện Văn Lâm-Hưng Yên): Thực hiện tốt các mặt công tác 6 tháng đầu năm 2019//Pháp luật Việt Nam. - 2019. - Ngày 26 tháng 8. - Tr.16

Một số kết quả đạt được về xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, công tác bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, trật tự an ninh xã hội trong 6 tháng đầu năm 2019 của xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm.

ĐC.2

04. Bách Hợp. Hưng Yên: Tìm giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch// Đại biểu nhân dân. - 2019. - Ngày 26 tháng 8. - Tr.4

Ngày 25/8/2019, Thường trực HĐND tỉnh Hưng Yên đã tổ chức phiên giải trình về phát triển du lịch nói chung, giai đoạn 2016 - 2018 nói riêng. Tại phiên giải trình, các đại biểu đã chất vấn làm rõ thêm vai trò, trách nhiệm, giải pháp của các sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Xây dựng trong tham mưu, thực hiện về phát triển du lịch của tỉnh trong thời gian tới. Kết luận phiên giải trình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu: UBND tỉnh tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực du lịch; nghiên cứu trình HĐND tỉnh ban hành một số chính sách khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ các địa phương trong khu du lịch trọng điểm...

ĐC.222

05. Thứ Trung. Công an huyện Văn Lâm (Hưng Yên): Không có việc ông Tính bị bẻ tay//Pháp luật Việt Nam. - 2019. - Ngày 24 tháng 8. - Tr.14

Báo Pháp luật Việt Nam đã nhận được văn bản của Công an huyện Văn Lâm trả lời đơn phản ánh của ông Nguyễn Ngọc Tính (trú tại xã Minh Hải, huyện Văn Lâm) gửi về tòa soạn. Cơ quan chức năng đã tiến hành tìm hiểu, xác minh và kết luận những nội dung tố cáo của ông Tính đều không đúng sự thật, đặc biệt là nội dung phản ánh việc ông bị bẻ tay đưa ra ngoài và bị Barie đập đầu tại buổi làm việc trong trụ sở Công an huyện Văn Lâm ngày 20/8/2018 là không đúng vì toàn bộ sự việc đã được camera giám sát ghi lại.

ĐC.226

06. Đại Dương. Hưng Yên: Xe khách húc đuôi xe container, 16 người bị thương//Đại đoàn kết. - 2019. - Ngày 28 tháng 8. - Tr.3

Ban An toàn giao thông tỉnh Hưng Yên cho biết, ngày 27/8/2019, tại Km 24+600, Quốc lộ 38B đoạn qua thôn Đoàn Đào, xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe container và xe chở khách. Xe container mang biển kiểm soát 15C - 009.97 kéo romoóc 15A - 046.55 do anh Nguyễn Văn Quang (sinh năm 1991, trú tại huyện Kim Thành, Hải Dương) điều khiển và chiếc xe khách 16 chỗ mang biển kiểm soát 29B - 086.89 do anh Doãn Tất Thắng (sinh năm 1971, trú tại huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) điều khiển đi cùng chiều từ Hải Dương về thành phố Hưng Yên. Xe container đi trước, giảm tốc độ, định tạt vào lề đường bên phải (do tài xế phát hiện xe có sự cố) thì xe khách 16 chỗ đi sau vượt lên va chạm vào bên trái đuôi xe container. Hậu quả của vụ tai nạn đã làm 16 người bị thương, 2 phương tiện hư hỏng nặng. Kết quả kiểm tra cho thấy cả 2 lái xe đều âm tính với ma túy và nồng độ cồn. Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

ĐC.226

07. Nam Du. Công an tỉnh Hưng Yên: Đã có 223 cán bộ chiến sỹ được điều động về đảm nhận các chức danh công an xã//Pháp luật và Xã hội. - 2019. - Ngày 24 tháng 8. - Tr.11

Công an tỉnh Hưng Yên đã công bố quyết định về việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã đợt 3. Theo quyết định điều động và bổ nhiệm, có 61 đồng chí giữ chức vụ Trưởng, Phó Trưởng công an tại 37 xã, thị trấn thuộc 6 huyện (Khoái Châu, Yên Mỹ, Văn Lâm, Kim Động, Tiên Lữ, Ân Thi). Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh đã có 223 cán bộ, chiến sỹ được điều động về đảm nhận các chức danh tại 75 xã, phường, thị trấn. Từ nay đến cuối năm 2019 sẽ tiếp tục triển khai tại các xã còn lại, đảm bảo 100% các xã, thị trấn trên địa bàn đều do công an chính quy đảm nhiệm.....

ĐC.226

08. Nhóm P.V. Bí thư xã bị tố làm giả giấy tờ bán đất//Nông thôn ngày nay. - 2019. - Ngày 29 tháng 8. - Tr.6

Phản ánh của người dân xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động về việc ông Vũ Cao Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phạm Ngũ Lão có dấu hiệu làm giả phiếu thu và hàng loạt giấy tờ biên bản giao đất để bán cho nhiều hộ dân trong xã thu tiền bất chính. Phóng viên Báo Nông thôn ngày nay đã trực tiếp về địa phương tìm hiểu và xác minh những phản trên của người dân là có căn cứ, đề nghị cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên vào cuộc làm rõ để sớm có câu trả lời chính thức đến người dân.

ĐC.226

09. Thu Nguyệt. LĐLĐ tỉnh Hưng Yên: 9 đoàn viên được hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn”//Lao động. - 2019. - Ngày 31 tháng 8. - Tr.6

Trong thời gian qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên đã tổ chức bàn giao nhà "Mái ấm Công đoàn" cho 9 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, hỗ trợ 35 triệu đồng/nhà cho 7 ngôi nhà xây mới và 20 triệu đồng/nhà cho 2 nhà sửa chữa. Những trường hợp được hỗ trợ đều là những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp, bản thân ốm yếu, không có nhà hoặc nhà đã bị xuống cấp nghiêm trọng.

ĐC.26

KINH TẾ

10. N.H. Hưng Yên: Tiêu chuẩn hóa các sản phẩm đặc trưng//Công Thương. - 2019. - Ngày 26 tháng 8. - Tr.13

UBND tỉnh Hưng Yên đã ký quyết định về việc giao chỉ tiêu nâng hạng sản phẩm OCOP tỉnh giai đoạn 2019-2020. UBND tỉnh giao UBND các huyện, thị xã, thành phố duy trì, nâng hạng cho 72 sản phẩm đạt từ 3 sao trở

lên, xây dựng các dự án phát triển mới 8 mô hình du lịch cộng đồng (du lịch nông trại, làng nghề truyền thống, trang trại chăn nuôi, du lịch tâm linh...). Trong năm 2019 sẽ thực hiện tiêu chuẩn hóa các sản phẩm trồng trọt với 19 sản phẩm đặc trưng như: nhãn lồng, vải lai chín sớm Phù Cừ, nghệ vàng Khoái Châu, quýt và cây cảnh Văn Giang, nếp thơm Hưng Yên....

ĐC.4

11. Phương Đông. Hưng Yên: Nông dân trồng thêm nhiều giống nhãn ngon//Nông thôn ngày nay. - 2019. - Ngày 26 tháng 8. - Tr.8

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện toàn tỉnh có gần 4.500 ha nhãn, trong đó 2 giống nhãn chủ đạo là Hương Chi và nhãn chín muộn Khoái Châu chiếm khoảng 80% tổng diện tích. Bên cạnh những giống nhãn ngon như: đường phèn, cùi vân, Hương Chi, Miền Thiết...đã làm nên thương hiệu, Hưng Yên còn có một số giống nhãn ngon như: T1, T6, siêu ngọt...

ĐC.424.5

Y TẾ - THỂ DỤC THỂ THAO

12. Hưng Giang. Tăng cường kiểm tra về an toàn thực phẩm//Nông thôn ngày nay. - 2019. - Ngày 29 tháng 8. - Tr.13

Để tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP) trong các tháng cuối năm 2019, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATTP; tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATTP. Đặc biệt là thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với các loại sản phẩm, thực phẩm được phân công quản lý.

ĐC.63